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Borgarstjórn

       

Fyrirspurn um fjöldi íbúða sem falla undir þríhliða samning SEA VEL og Félagsbústaða 

Á fundi borgarstjórnar 20. febrúar var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur óháðs borgarfulltrúa:

Hversu margar íbúðir, rekstrareiningar féllu undir þríhliða samning VEL, SEA og 
Félagsbústaða þann 31.12.2017. 

Undir samninga Velferðarsviðs, Félagsbústaða og skrifstofu eigna og atvinnuþróunar falla 
samningar vegna: 28 íbúða, gistiheimili með 9 íbúðaeiningar og 1 leiguíbúð.

Hrólfur Jónsson

     


